

ด่วนที่สุด

ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๑๕๖๑



ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการ สน ๔๗๐๐๐

๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอหรือแนวทางปฏิบัติกรณีการเรียกเงินประกันสัญญางานก่อสร้างโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท)

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๑๐.๒/ว ๑๕๐๕๑ จำนวน ๑ ชุด ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ด้วยกรมการปกครอง แจ้งว่า จังหวัดนครราชสีมา ได้หารือเกี่ยวกับรายละเอียดการเรียกเงินประกันสัญญางานก่อสร้างโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) ว่า หมู่บ้าน/ชุมชน จำเป็นต้องเรียกเงินประกันสัญญางานก่อสร้างจากผู้รับจ้างหรือไม่ หากจำเป็นต้องดำเนินการดังกล่าว มีแนวปฏิบัติอย่างไร หรือยึดถือระเบียบใดในการจัดเก็บหลักประกันสัญญา และเอกสารแนบท้ายคำรับรองประกอบการยื่นข้อเสนอและเสนอราคา (คพฐ. ๒๐/๑) ของหลักประกันดำเนินการถูกต้องหรือไม่ จึงขอหรือแนวทางปฏิบัติกรณีดังกล่าว

กรมการปกครอง พิจารณาแล้ว มีความเห็นสอดคล้องกับจังหวัดนครราชสีมาที่เห็นว่า การเรียกเงินประกันสัญญางานก่อสร้างเกี่ยวข้องกับกรการรับรองมาตรฐานงานก่อสร้างโครงการภาครัฐของผู้รับจ้างเป็นหลักประกันความชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายที่เกิดจากผู้รับจ้าง อันส่งผลกระทบต่อคุณภาพโครงการและความเชื่อมั่นของประชาชน ซึ่งคู่มือการดำเนินโครงการฯ ได้กำหนดให้คณะผู้รับผิดชอบการเบิกจ่ายและจัดทำบัญชี มีหน้าที่ นำส่งหลักประกันสัญญาให้อำเภอจัดเก็บ ดังนั้น หากหมู่บ้าน/ชุมชน พิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นโครงการที่อาจเกิดความชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายที่เกิดจากผู้รับจ้าง ก็ให้หมู่บ้าน/ชุมชน จัดเก็บหลักประกันสัญญาจากผู้รับจ้าง และผู้รับผิดชอบการเบิกจ่ายเงินและจัดทำบัญชีส่งให้อำเภอจัดเก็บ โดยเทียบเคียงระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยอนุโลมสำหรับเอกสารแนบท้ายคำรับรองประกอบการยื่นข้อเสนอและเสนอราคา (คพฐ. ๒๐/๑) ของหลักประกันสามารถพิจารณาได้ตามความเหมาะสมซึ่งไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบกฎหมาย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมชัย คล้ายทับทิม)

ปลัดจังหวัดสกลนคร ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

ที่ทำการปกครองจังหวัด

กลุ่มงานปกครอง

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๒-๗๑๑๔๖๑

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

ที่ มท ๐๓๑๐.๒/ ๑๕๐๕๑



กรมการปกครอง
ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอรื้อแนวทางปฏิบัติการเรียกเงินประกันสัญญางานก่อสร้างโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

อ้างถึง หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ด่วนที่สุด ที่ นม ๐๐๑๘๘.๑/๑๗๑๘๖๖ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ตามที่จังหวัดนครราชสีมาแจ้งว่า ได้รับการสอบถามจากอำเภอเกี่ยวกับรายละเอียดการเรียกเงินประกันสัญญางานก่อสร้างโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) ว่า หมู่บ้าน/ชุมชนจำเป็นต้องเรียกเงินประกันสัญญางานก่อสร้างจากผู้รับจ้างหรือไม่ หากจำเป็นต้องดำเนินการดังกล่าวมีแนวทางปฏิบัติอย่างไร หรือยึดถือระเบียบใดในการจัดเก็บหลักประกันสัญญา และเอกสารแนบท้ายคำรับรองประกอบการยื่นข้อเสนอ และเสนอราคา (คพฐ. ๒๐/๑) ของหลักประกันดำเนินการถูกต้องหรือไม่ จึงขอหารือแนวทางการปฏิบัติกรณีดังกล่าว นั้น

กรมการปกครองพิจารณาแล้วมีความเห็นสอดคล้องกับจังหวัดนครราชสีมาที่เห็นว่าการเรียกเงินประกันสัญญางานก่อสร้างเกี่ยวข้องกับกรรับรองมาตรฐานงานก่อสร้างโครงการภาครัฐของผู้รับจ้าง เป็นหลักประกันความซื่อสัตย์สุจริต หรือความเสียหายที่เกิดจากผู้รับจ้าง อันส่งผลกระทบต่อคุณภาพโครงการและความเชื่อมั่นของประชาชน ซึ่งคู่มือการดำเนินงานโครงการฯ ได้กำหนดให้คณะผู้รับผิดชอบการเบิกจ่ายและจัดทำบัญชีมีหน้าที่นำส่งหลักประกันสัญญาให้อำเภอจัดเก็บ ดังนั้น หากหมู่บ้าน/ชุมชนพิจารณาเห็นว่า เป็นโครงการที่อาจเกิดความซื่อสัตย์สุจริต หรือความเสียหายที่เกิดจากผู้รับจ้าง ก็ให้หมู่บ้าน/ชุมชนจัดเก็บหลักประกันสัญญาจากผู้รับจ้าง และผู้รับผิดชอบการเบิกจ่ายเงินและจัดทำบัญชีส่งให้อำเภอจัดเก็บ โดยเทียบเคียงระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยอนุโลม สำหรับเอกสารแนบท้ายคำรับรองประกอบการยื่นข้อเสนอและเสนอราคา (คพฐ. ๒๐/๑) ของหลักประกัน จังหวัดสามารถพิจารณาได้ตามความเหมาะสมซึ่งไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบกฎหมายกำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมการปกครอง

สำนักบริหารการปกครองท้องถิ่น
ส่วนบริหารงานกำนันผู้ใหญ่บ้าน

โทร./โทรสาร ๐-๒๖๓๔-๘๓๐๖ - ๑๔ ตีอ ๔๐๓